



คำสั่งโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

ที่ ๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(CIRT : Cyber Incident Response Team) ประจำโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

ประกาศคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการมอบหมายการควบคุมและกำกับดูแล พ.ศ.๒๕๖๔ หมวด ๗ ด้านสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานที่มีการให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาล บริการสุขภาพระหว่างโรงพยาบาล บริการด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และรังสีวิทยา และบริการข้อมูลสุขภาพดิจิทัล ต้องดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือกำกับดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้การสนับสนุนการประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จึงขอมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CIRT : Cyber Incident Response Team) ประจำโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ดังมีรายชื่อและบทบาทหน้าที่ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

๑. นาย วชิรินทร์ สิงห์บุตร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ สำนักงาน ๐๓๕-๕๗๗๐๖๘ ต่อ ๑๐๒ มือถือ ๐๘๐-๖๕๖๔๓๒๓
อีเมล wutcharino๒๓@hotmail.com
๒. นาย วิชิต ทองสุก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ สำนักงาน ๐๓๕-๕๗๗๐๖๘ ต่อ ๑๐๒ มือถือ ๐๖๕-๖๓๕๑๙๒๒
อีเมล wichit๒๙@gmail.com

บทบาทหน้าที่

๑. เฝ้าระวังตรวจสอบช่องโหว่ของระบบงานต่างๆ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต

/๒. ประสานงานกับ...

๒. ประสานงานกับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้านสาธารณสุข (Health CERT) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เมื่อพบเหตุการณ์ทางไซเบอร์ โดยมีช่องทางสื่อสารได้แก่ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๕๕๘ ๑๙๒๔, อีเมล health-cirt@moph.go.th, Line Official : @health-cirt, Line Group : mophCIRT และเว็บไซต์ระบบรับแจ้งเหตุการณ์ไซเบอร์ <https://health-cirt.moph.go.th/>

๓. ติดตามการแจ้งข่าวสารเหตุการณ์จากเว็บไซต์ <http://cyber.moph.go.th> และกลุ่ม Line Openchat “Moph IT Community” เข้าร่วมได้ที่ Link <https://moph.cc/bRxlmOvgk>

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CIRT : Cyber Incident Response Team) ประจำโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อจ้ก ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอิศวร ดวงจินดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ